
 
รายงานการประชุม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ 
ประจำเดือนมกราคม 2568 ครั้งท่ี 4/2568  

วันศุกร์ท่ี 31 มกราคม 2568  เวลา 09.30 น.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
ณ  ห้องประชุม ช้ัน 3  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ 

ผูม้าประชุม 

ลำดับ ชื่อ   นามสกุล  ตำแหน่ง 
1. นายสุทยุต  พูลสมบัติ  สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ 
2. นางพัชรีย ์  นาคเอี่ยม  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ  
3. นายพีระเดช  เดชศราเดโช  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ 
4. นายพรเทพ    แก้วประเสริฐ  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ  
5. นางสาวปสุตา  ภูสอดสี   นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ   
6. นางสาวดวงใจ พวงจำปา  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
7. นายธวัตร์      กุ้งทุ่ม   นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ  
8. นายรุ่งเรือง  อมรวิริยะกุล  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
9. นางสาวสุทัชชา สิทธิหล่อ  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  
10. นางสายพิณ  จันทร์เล่ียม  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
11. นางศุภัสรัตน์ อินพิลา   นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
12. นางสาวทาริกา ช้างโฉม   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
13. นางสาวชลิดา อ่อนละมุล  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  
14. นายวัชรทัต   วรัญชิตชลิดา  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
15. นายปริญญา  กิตติดนัยรักษ์  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
16. นางสาวชฎาภา  พุฒทอง   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  
17. นางสาวศิรินทิพย์ สามารถ   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  
18. นายธีระพงศ์ ห้วยหงษ์ทอง  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ   
19. นางสาวอรณัฐ ปุญจุบัน   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
20. นายกฤษธร  หนักแน่น  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
21. นางสาวนูรไอน ี เยง   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ   
22. นางสาวปัณฑิตา   พุ่มด้วง   นิติกรปฏิบัติการ 
23. นายธวัชชัย  ทองดีนอก  พนักงานพิมพ์ ส.4  
24. นายสมคิด  ทับจันทร์  พนักงานขับรถยนต์ราชการ ส.2   
25. นายวุฒิชัย         ชอบธรรม  พนักงานขับรถยนต์ราชการ ส.2  
26. นางสาวเกษวรางค์ เปรมาสวัสด์ิ  นิติกร      
27. นางสาวสุพิชชา คล้ายกิ่ง   นักวิชาการสหกรณ์  
28. นางสาวนันท์นภัส ธนะฤกษ ์  นักวิชาการสหกรณ์ 
29. นายวิสุทธิ์  สุวรรณ   นักวิชาการสหกรณ์    
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30. นางสาวกาญจนา คาดีวี   นักวิชาการสหกรณ์   
31. นางสาวรัชกมล แป้นเหมือน  นักวิชาการสหกรณ์    
32. นางสาวสุชาดา เงินวิลัย   นักจัดการงานท่ัวไป 
33. นายธีระ   สรรหพงษ ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
34. นางสาวสิริพร เกิดทอง   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
35. นางสาวเมรินทร์ ปรีชาวัฒนสกุล  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์    
36. นางสาวประพีพรรณ ชูสกุล   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   
37. นางสาวดารัณ ร่วมเปรม  เจ้าพนักงานธุรการ 
38. นายนพรัตน ์ อยู่ประยูร  เจ้าพนักงานธุรการ    

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายธีรเดช  ฉัตรธิรักษ์  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ลาป่วย 
2. นางสาวสมบูรณ์ ขันแก้ว   นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ลาป่วย 
3. นางสาวขวัญชนก ท้วมพิบูลย์  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ลาพักผ่อน 
4. นางสาวปวริศา กิจหัตถพร  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ไปราชการ 
5. นางสาวสุกานดา นาคเกิด   นักวิชาการมาตรฐานสินค้า ลาคลอด  

ก่อนเร่ิมประชุม   - สวดมนต์ 
    - เปิดเพลงสรรเสริญพระบารมี 
      - มอบประกาศเกียรติบัตรให้แก่ข้าราชการผู้ผ่านการอบรมโครงการโรงเรียน 
                   ผู ้ตรวจการสหกรณ์ หลักสูตรผู ้ตรวจการสหกรณ์ระดับกลาง จำนวน        

2 ราย ดังนี้   
1) นายธีรเดช  ฉัตรธิรักษ์  ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ         
2) นางสาวดวงใจ  พวงจำปา  ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 

  - มอบประกาศเกียรติบัตรให้แก่ข้าราชการผู้ผ่านการอบรมโครงการ  
ฝึกอบรมหลักส ูตรพ ัฒนาทักษะความร ู ้กฎหมายว ่าด ้วยสหกรณ์              
เพิ ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบให้ก้าวทันการเปลี ่ยนแปลง (ระดับ
ปฏิบัติการ) รุ่นท่ี 5 จำนวน 3 ราย ดังนี้   
1) นางศุภัสรัตน์  อนพิลา  ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ         
2) นางสาวอรณัฐ  ปุญจุบัน  ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  
3) นางสาวนูรไอนี  เยง   ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ               

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
1.1 เรื ่อง การเข้าร่วมกิจกรรมงานกีฬาสีของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ขอขอบคุณบุคลากร      

ทุกท่านท่ีทำให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

มติที่ประชุม : รับทราบ  
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1.2 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เป็นไปตามตัวชี้วัดตามแผน การเบิกจ่ายพัสดุเป็นไป
ด้วยความอำนวยและสะดวก  

มติที่ประชุม : รับทราบ  

1.3 เรื่อง รถยนต์ราชการ มีปัญหาอุปสรรคเนื่องจากสหกรณ์มีจำนวนมาก สหกรณ์จังหวัด  
ได้พบปะพูดคุยกับผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์แล้วสรุปว่าให้ใช้รถยนต์ราชการ    
ได้กลุ่มละ 1 คัน กรณีถ้ามีความจำเป็นต้องไปปฏิบัติราชการก็ให้เบิกค่าใช้จ่ายได้ 

มติที่ประชุม : รับทราบ และถือปฏิบัติ 

1.4 เรื่อง การทำข่าวประชาสัมพันธ์ มีการใช้รูปแบบแนวเดียวกันทำให้เกิดความสวยงามดีขึ้น 

มติที่ประชุม : รับทราบ 

1.5  เรื่อง เว็บไซต์สำนักงานมีการอัพเดทข้อมูลมากขึ้น มีข้อมูลชัดเจนขึ้น 

มติที่ประชุม : รับทราบ 

1.6 เรื่อง รถยนต์ราชการ มีปัญหาอุปสรรคเนื่องจากสหกรณ์มีจำนวนมาก สหกรณ์จังหวัด  
ได้พบปะพูดคุยกับผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์แล้วสรุปว่าให้ใช้รถยนต์ราชการ    
ได้กลุ่มละ 1 คัน กรณีถ้ามีความจำเป็นต้องไปปฏิบัติราชการก็ให้เบิกค่าใช้จ่ายได้ 

มติที่ประชุม : รับทราบ และถือปฏิบัติ 

1.7 เรื ่อง หนังสือที่มาจากสหกรณ์ให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เกษียณเพื่อมอบกลุ่มงานท่ี
เกี่ยวข้องทราบและดำเนินการต่อไปด้วย 

มติที่ประชุม : รับทราบ และถือปฏิบัติ 

1.8 เรื ่อง การขออนุญาตไปราชการให้ยกเลิกรายงานผลการปฏิบัติราชการผ่านกระดาษ  
โดยให้รายงานผลการปฏิบัต ิราชการผ่านระบบ CPS แทน แต่ถ้ากรณีมีประเด็น       
นอกแผนการปฏิบัติราชการขอให้ดำเนินการรายงานผลการปฏิบัติราชการมา  

มติที่ประชุม : รับทราบ และถือปฏิบัติ 

1.9 เรื่อง สมุดขออนุญาตไปราชการไม่ต้องระบุจำนวนเงิน มอบให้ฝ่ายแผนตรวจสอบว่า 
การไปปฏิบัติราชการเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานหรือไม่ 

มติที่ประชุม : รับทราบ และถือปฏิบัติ 

1.10 เรื่อง การจัดทำโครงการขอให้ฝ่ายบริหารทั่วไปตรวจสอบว่าการขออนุมัติโครงการ
ถ ูกต ้องตามระเบ ียบทางราชการหร ือไม ่  และขอปร ับร ูปแบบโดยให ้ ใส ่ ช่ือ           
หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไปเป็นผู้ตรวจสอบโครงการ 

มติที่ประชุม : รับทราบ และถือปฏิบัติ 
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1.11 เร ื ่อง การรายงานแผน - ผล ผ่านระบบ (E-project) ขอให้ฝ่ายแผนรายงานให้    
สหกรณ์จังหวัดทราบ การส่งรายงานผ่านกอง/ สำนัก ฝ่ายแผนจะต้องกำกับติดตาม
กลุ่มงานท่ีเกี่ยวข้องว่าส่งรายงานครบหรือไม่    

มติที่ประชุม : รับทราบ และถือปฏิบัติ 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 3/2568 วันที่ 25 ธันวาคม 2567   
            ฝ่ายเลขานุการ ได้แจ้งรายงานการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2567 ครั้งที่ 3/2568 

วันท่ี 25 ธันวาคม 2567 ผ่านทางเว็บไซต์และไลน์ของสำนักงาน เพื่อให้บุคลากรได้พิจารณาและตรวจสอบ
ความถูกต้องแล้ว หากมีข้อแก้ไขขอให้แจ้งฝ่ายบริหารทั่วไป ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568 หากเลยห้วง
ระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่ารับรองรายงานการประชุม จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม : รับทราบ และรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองติดตามผลการประชุมคร้ังที่ผ่านมา          
  มติที่ประชุมคร้ังก่อน ท่ีประชุมมอบให้ติดตามผลการแก้ไขระเบียบ/ข้อบังคับสหกรณ ์
  การติดตามการปฏิบัติตามมติที่ประชุม  
  นายพรเทพ  แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ รายงานผลการ

ดำเนินการรับทราบ /เห็นชอบระเบียบ (ยังคงค้างเดือนพฤษภาคม 2567 จำนวน 6 แห่ง เดือนมิถุนายน 
2567 จำนวน 19 แห่ง เดือนกรกฎาคม 2567 จำนวน 8 แห่ง เดือนสิงหาคม 2567 จำนวน 6 แห่ง    
เดือนกันยายน 2567 จำนวน 13 แห่ง เดือนตุลาคม 2567 จำนวน 20 แห่ง เดือนพฤศจิกายน 2567 
จำนวน 12 แห่ง เดือนธันวาคม 2567 จำนวน 20 แห่ง) รวมคงค้าง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567 จำนวน 
104 แห่ง 

  รายงานผลการดำเนินการรับจดทะเบียนข้อบังคับสหกรณ์ (ยังคงค้างเดือนตุลาคม 2567 
จำนวน 3 แห่ง เดือนพฤศจิกายน 2567 จำนวน 1 แห่ง เดือนธันวาคม 2567 จำนวน 2 แห่ง รวมคงค้าง         
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567 จำนวน 6 แห่ง        

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินการ  

มติที ่ประชุมครั ้งก่อน ที ่ประชุมมอบให้ติดตามการใช้อำนาจนายทะเบียนสหกรณ์            
รองนายทะเบียนสหกรณ์ท่ีผ่านมา   

  การติดตามการปฏิบัติตามมติที่ประชุม    
  นางสาวปสุตา  ภูสอดสี ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ รายงานว่าในเดือนมกราคม 2568 

มีการใช้อำนาจนายทะเบียนสหกรณ์ มาตรา 20 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนธารน้ำใจเดลต้า จำกัด  
ติดตามผลการใช้อำนาจนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ท่ีผ่านมา มีดังนี้         
1) คำสั ่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที ่ สป 23/2566 ลงวันที ่ 14 พฤศจิกายน 2566 

เนื่องจากคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด มีมติต้ัง   
ที ่ปรึกษาเกินกว่าจำนวนที ่ข้อบังคับกำหนด ความคืบหน้าเดือนมกราคม 2568 
คณะกรรมการท่ีรับผิดชอบ ชำระ 12,000 บาท 
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2) คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ สป 4/2567 ลงวันที่ 17 มกราคม 2567 เนื่องจาก
คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด มีมติเล่ือนเงินเดือนเจ้าหน้าท่ี
ฝ่าฝืนระเบียบสหกรณ์ฯ ยังไม่มีความคืบหน้าจากเดือนก่อน 

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบกลุ่มตรวจการสหกรณ์ดำเนินการติดตาม 

  มติที่ประชุมคร้ังก่อน ท่ีประชุมมอบให้ติดตามผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน /เรื่องหารือ  
  การติดตามการปฏิบัติตามมติที่ประชุม   
  นางสาวปสุตา  ภูสอดสี  ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ รายงานผลการดำเนินการ

เรื่องร้องเรียน /เรื่องหารือ อยู่ระหว่างดำเนินการ 8 เรื่อง ดังนี้ 
  1. สหกรณ์ออมทรัพย์การบินไทย จำกัด ขอหารือกรณีสมาชิกขาดชำระหนี้ตามคำพิพากษา 

อยู่ระหว่างให้สหกรณ์ส่งเอกสารเพิ่มเติม 
  2. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์การบินไทย จำกัด ร้องเรียนขอให้เพิกถอนมติที ่ประชุม

คณะกรรมการฯ เนื่องจากลงมติไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ให้ออกจากอนุกรรมการ) อยู่ระหว่างให้สหกรณ์         
ส่งเอกสารเพิ่มเติม 

3. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์การบินไทย จำกัด ขอให้ตรวจสอบกรณีขอลาออกแต่สหกรณ์
ไม่คืนค่าหุ้น เนื่องจากติดภาระค้ำประกัน อยู่ระหว่างให้สหกรณ์ช้ีแจง ภายในวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2567 

4. สหกรณ์ออมทรัพย์การบินไทย จำกัด ขอหารือกรณีนำหุ้นมาหักชำระหนี้บางสัญญา    
อยู่ระหว่างดำเนินการ 

5. สหกรณ์ออมทรัพย์การบินไทย จำกัด ขอให้ตรวจสอบกรณีสมาชิกเกษียณถูกหักชำระหนี้
ในฐานะผู้ค้ำประกัน อยู่ระหว่างให้สหกรณ์ช้ีแจงในวันท่ี 3 มกราคม 2568 

6. สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี ่ยนธารน้ำใจเดลต้า ขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติสมาชิก          
อยู่ระหว่างดำเนินการ 

7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ขอหารือเรื่อง การรับจดทะเบียนข้อบังคับ
ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ อยู่ระหว่างดำเนินการ   

8. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์การบินไทย จำกัด ขอให้ตรวจสอบการดำเนินงานของสหกรณ์ 
จำนวน 7 ประเด็น อยู่ระหว่างดำเนินการ     

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบกลุ่มตรวจการสหกรณ์ดำเนินการ  

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อทราบ  
        4.1 ฝ่ายบริหารท่ัวไป 

        4.1.1  เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568  
                  นายธวัตร์  กุ ้งทุ ่ม หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป แจ้งว่าสำนักงานสหกรณ์  

จังหว ัดสมุทรปราการ ได้ร ับจัดสรรเง ินงบประมาณ ณ ว ันที ่  30 มกราคม 2568 รวมทั ้ง ส้ิน 
4,902,750.00 บาท รายงานผลการเบิกจ่าย ณ วันท่ี 30 มกราคม 2568 โดยสรุปในภาพรวม ดังนี้ 
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งบรายจ่าย งบประมาณที่ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ 
งบบุคลากร 2,189,400.00 1,381,001.00 808,399.00 63.08 
งบดำเนินงาน 1,890,350.00 689,132.38 1,201,217.62 36.46 
งบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 
งบลงทุน 823,000.00 823,000.00 0.00 100.00 
งบรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวมทั้งสิ้น 4,902,750.00 2,893,133.38 2,009,616.62 59.01 

  แผนผลการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือนในภาพรวม 

นายส ุทย ุต  พ ูลสมบ ัต ิ  สหกรณ์จ ังหว ัดสมุทรปราการ กล่าวว ่าการเบิกจ่าย                
เง ินงบประมาณขอให้ดำเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนปฏิบัต ิงาน กลุ ่มที ่ย ังเบิกจ่ายไม่เป็นไป             
ตามแผนปฏิบัติงานของแต่ละไตรมาส ขออนุญาตนำเงินของกลุ่มที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน    
ยกมาไว้ที่งบอำนวยการก่อน เนื่องจากงบอำนวยการใกล้จะหมดแล้ว  

มติที่ประชุม : รับทราบ 
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        4.1.2  เรื่อง การจัดทำรายงานผลงานประจำปี (Annual Report) พ.ศ. 2567  
               นายธวัตร์  กุ้งทุ่ม หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป แจ้งว่าได้รวบรวมรายงานประจำปี

เป็นร ูปเล่มและปรับแก้ร ูปแบบตรงตามองค์ประกอบที ่กรมส่งเสร ิมสหกรณ์กำหนด เสร ็จสิ ้นแล้ว               
และดำเนินเผยแพร่เล่มรายงานในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF) ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน เมื่อวันท่ี 
10 มกราคม 2568 ซึ่งเป็นไปตามกรอบเวลาของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (รายละเอียดตามคิวอาร์โค้ด         
ที่ปรากฏ)   

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม : รับทราบ 

        4.1.3  เรื่อง การบันทึกข้อมูลผ่านระบบโปรไฟล์สหกรณ์ /กลุ่มเกษตรและกลุ่มอาชีพ 
ประจำปี พ.ศ. 2567  (ข้อมูล ณ วันท่ี 27 มกราคม 2568)  

                นายธวัตร์  กุ้งทุ่ม หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป แจ้งรายงานความก้าวหน้าของ       
การบันทึกข้อมูล ดังนี้  
ข้อมูลท่ีบันทึกโปรไฟล์สหกรณ์ เป้าหมายจำนวน 158 แห่ง   บันทึกแล้ว 158 แห่ง (ร้อยละ 100) 
ข้อมูลท่ีบันทึกโปรไฟล์กลุ่มเกษตรกร เป้าหมายจำนวน 2 แห่ง  บันทึกแล้ว     2 แห่ง (ร้อยละ 100)  
ข้อมูลท่ีบันทึกโปรไฟล์กลุ่มอาชีพ เป้าหมายจำนวน 34 แห่ง   บันทึกแล้ว   34 แห่ง (ร้อยละ 100)  

มติที่ประชุม : รับทราบ  

        4.1.4  เรื่อง การรายงานผลการแนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จำนวน 
160 แห่ง ผ่านระบบ (CPS)   

               นายธวัตร์  กุ้งทุ่ม หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป แจ้งว่าการรายงานผลครั้งแรก
(สะสมเดือนตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567) เป็นไปตามกรอบระยะเวลา การรายงานผลงานเดือนมกราคม 
2568 ณ วันท่ี 30 มกราคม 2568 มีการรายงานผล 24 แห่ง คิดเป็น 15 % 

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เร่งรัดดำเนินการ 

           4.1.5  เรื่อง ระบบงานบริหารจัดการและติดตามประเมินผลโครงการ (E-project)   
               นายธวัตร์  กุ ้งทุ ่ม หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป แจ้งว่าสำนักงานสหกรณ์   

จังหวัดสมุทรปราการมีโครงการที่รับผิดชอบ จำนวน 12 โครงการ เดือนมกราคม 2568 ได้ดำเนินการ
รายงานผลงาน - ผลการใช้จ่ายเงิน เสร็จส้ินแล้วและเป็นไปตามกรอบระยะเวลาท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนด 
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นายสุทยุต  พูลสมบัติ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่าให้ฝ่ายแผนตรวจสอบ 
ความถูกต้องแล้วพิมพ์ออกมาให้ผู ้อำนวยการกลุ่มที่เกี่ยวข้องรับทราบ และนำเสนอสหกรณ์จังหวัดทราบ
ต่อไป เพื่อไม่ให้การรายงานในระบบผิดพลาดแล้วเกิดความถูกต้อง ขอให้ดำเนินการรายงานทุกวันที่ 18  
ของทุกเดือน 

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบฝ่ายบริหารท่ัวไปดำเนินการ 

        4.1.6  เรื่อง ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเบี้ยเล้ียงในการเดินทางไปราชการ 
                นายธวัตร์  กุ ้งทุ ่ม หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป แจ้งว่าเอกสารที่อยู ่ระหว่าง

ดำเนินการตรวจสอบ จำนวน 12 ชุด รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 12,819 บาท 

มติที่ประชุม : รับทราบ  
        4.1.7  เร ื ่อง รายงานผลการปฏิบัต ิงานของกลุ ่มตรวจสอบภายใน ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2568 
                   นายธว ัตร ์  ก ุ ้ งท ุ ่ม ห ัวหน ้าฝ ่ายบร ิหารท ั ่วไป  แจ ้งว ่าตามหนังสือ                     

ที่ กษ 1112/9 ลงวันที่ 7 มกราคม 2568 เรื ่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีข้อสังเกตท่ีตรวจพบเรื่องการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้ใช้
แผนที่ระยะทางตามเส้นทางของกรมทางหลวงแนบประกอบการขอเบิก ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568    
เป็นต้นไป  

มติที่ประชุม : รับทราบ และถือปฏิบัติ 

        4.1.8  เรื่อง การติดตามแผน – ผลการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตาม Action Plan 
                  นายธวัตร์  กุ้งทุ่ม หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป แจ้งว่าเพื่อให้การควบคุมการ

ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม Action Plan ของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ขอให้เพิ่มข้อมูลในสมุดขออนุญาตไปราชการ
โดยใส่จำนวนครั้งท่ีผู้รับผิดชอบ จะเข้าไปแนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ถูกต้องตามแผนปฏิบัติการ 
Action Plan เพื่อให้ฝ่ายบริหารท่ัวไปรวบรวมข้อมูลให้เป็นไปตามตัวชี้วัดท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนดต่อไป 

ตัวอย่างการเขียนข้อมูลเพิ่มเติมในสมุดขออนุญาตไปราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินการ 
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    4.2 กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ 
           4.2.1  เรื่อง รายงานผลการจัดเก็บทะเบียนหุ้นและสมาชิก   

                                     นายพรเทพ  แก้วประเสริฐ ผู ้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
รายงานว่าสหกรณ์ท่ีจะต้องจัดส่งข้อมูลทะเบียนหุ้นและสมาชิกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีจำนวนท้ังส้ิน 
157 แห่ง ได้รับรายงานจำนวน 125 แห่ง ยังคงค้าง 32 แห่ง ซึ่งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ปิดระบบเมื่อวันท่ี 31 ธันวาคม 2567 และไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้แล้ว  
                                     ผลการดำเนินงานในเดือนมกราคม 2568 ยังคงค้าง 91 แห่ง ข้อมูล ณ 
วันท่ี 27 มกราคม 2568  

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบกลุ่มส่งเสริมสหกรณด์ำเนินการติดตาม     

        4.2.2  เรื่อง รายงานผลการชำระบัญชี 
                                     นายพรเทพ  แก้วประเสริฐ ผู ้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
รายงานว่าสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ระหว่างชำระบัญชีต้นปี จำนวน 14 แห่ง เป้าหมายของสหกรณ์
ท้ังหมดท่ีชำระบัญชีสามารถถอนช่ือได้ จำนวน 4 แห่ง โดยรายงานผลการชำระบัญชีในเดือนมกราคม 2568 ดังนี้ 

ขั้นท่ี 2 รับมอบทรัพย์สินและจัดทำงบมาตรา 80 จำนวน 2 แห่ง  
1. สหกรณ์บริการเอื้ออาทรเทพารักษ์ 1 จำกัด ได้รับรายงานจากผู้ชำระบัญชีว่ายังไม่มี

ความคืบหน้าจากเดือนก่อน 
2. สหกรณอ์อมทรัพย์วีก้าบอลส์ จำกัด ได้รับรายงานจากผู้ชำระบัญชีว่าส่งเอกสารเพิ่มเติม

ให้ผู้สอบบัญชี เมื่อวันท่ี 21 มกราคม 2568 

ขั้นที่ 3 ส่งงบดุลให้ผู้สอบบัญชีรับรอง จำนวน 6 แห่ง                                                                                                                                                                                                           
1. สหกรณ์ออมทรัพย์เซนจูรี่เท็กซ์ไทล์ จำกัด  ได้รับรายงานจากผู้ชำระบัญชีว่ายังไม่มี 

ความคืบหน้าจากเดือนก่อน 
2. สหกรณ์บริการชุมชนบ้านเอ ื ้ออาทรสมุทรปราการ 1 จำกัด ได้ร ับรายงานจาก              

ผู้ชำระบัญชีว่ายังไม่มีความคืบหน้าจากเดือนก่อน 
3. สหกรณ์บริการเอื้ออาทรแพรกษา 2 จำกัด ได้รับรายงานจากผู้ชำระบัญชียังไม ่มี    

ความคืบหน้าจากเดือนก่อน 
4. สหกรณ์บริการบ้านเอื้ออาทรบางโฉลง จำกัด ได้รับรายงานจากผู้ชำระบัญชียังไม่มี  

ความคืบหน้าจากเดือนก่อน 
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด ได้ประสานงานกับผู้ชำระบัญชีว่า 

ยังไม่มีความคืบหน้าจากเดือนก่อน 
6. สหกรณ์ออมทรัพย์เอส.วาย.เค จำกัด ยังไม่มีความคืบหน้าจากเดือนก่อน 

ขั้นที่ 4 ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินตามมาตรา 80 จำนวน 1 แห่ง 
1. กลุ่มเกษตรกรทำประมงปากน้ำ ได้รับรายงานจากผู้ชำระบัญชีว่าสหกรณ์ไม่สามารถ

ติดต่อคณะกรรมการ สมาชิก อยู่ระหว่างประสานที่ทำการผู ้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ตำบลปากน้ำ เพื่อติดต่อ           
ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
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ขั้นที่ 6 ดำเนินการจัดการทรัพย์สินและหนี้สิน จำนวน 2 แห่ง                                                                                                                                                                                                           
1. สหกรณ์เครดิตยูเนี ่ยนสิ่งทอลักกี้ 3 จำกัด ได้รับรายงานจากผู้ชำระบัญชีว่ายังไม่มี   

ความคืบหน้าจากเดือนก่อน 
2. สหกรณ์ออมทรัพย์สุขภาพไทย จำกัด ได้ร ับรายงานจากผู ้ชำระบัญชีว ่ายังไม ่มี        

ความคืบหน้าจากเดือนก่อน 

ขั้นที่ 7 ส่งรายงานการชำระบัญชีมาตรา 87 จำนวน 2 แห่ง                                                                                                                                                                                                              
1. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานในเครือสหยูเนี ่ยนเขตบางปู จำกัด  ผู ้ชำระบัญชีแจ้งว่า   

ผู้สอบบัญชีมีหนังสือให้ผู้ชำระบัญชีแก้ไขรายการชำระบัญชี เมื่อวันท่ี 17 มกราคม 2568 
2. สหกรณอ์อมทรัพย์เค.ซี.อี.ไอ จำกัด ได้รับรายงานจากผู้ชำระบัญชีว่ายังไม่มีความคืบหน้า

จากเดือนก่อน 

ขั้นที่ 8 ผู้สอบบัญชีรับรองงบตามมาตรา 87 จำนวน 1 แห่ง                                                                                                                                                                                                              
1. สหกรณ์ออมทรัพย์ดอนโมชั ่น จำกัด ได้รับรายงานจากผู้ชำระบัญชีว่าผู ้สอบบัญชี   

รับรองงบตามมาตรา 87 เมื่อวันท่ี 24 มกราคม 2568 

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินการ 

        4.2.3  เรื่อง รายงานผลการจัดส่งวาระดำรงตำแหน่งกรรมการสหกรณ์ 
                                     นายพรเทพ  แก้วประเสริฐ ผู ้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
รายงานว่าสหกรณ์ท่ียังไม่รายงานวาระดำรงตำแหน่ง จำนวน 17 แห่ง  

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินการติดตาม 

        4.2.4  เรื่อง รายงานผลการประเมินความเข้มแข็งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
                                     นายพรเทพ  แก้วประเสริฐ ผู ้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
รายงานผลความเข้มแข็งสหกรณ์และกลุ่มเกษตร ปี 2568  

 
มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบกลุ่มงานวิชาการดำเนินการ  
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        4.2.5  เรื่อง แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
                                     นายพรเทพ  แก้วประเสริฐ ผู ้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์   
แจ้งแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

มติที่ประชุม : รับทราบ 

        4.2.6  เรื ่อง แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื ่อน
สหกรณ์เคหสถานภายใต้โครงการบ้านมั่นคงอย่างยั่งยืน  
                                      นายพรเทพ  แก้วประเสริฐ ผู ้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์   
แจ้งแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนสหกรณ์เคหสถานภายใต้โครงการ    
บ้านมั่นคงอย่างยั่งยืน 

 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
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        4.2.7  เรื่อง งานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2568 
                                     นายพรเทพ  แก้วประเสริฐ ผู ้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์   
แจ้งว่าได้กำหนดจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ปี 2568 ในวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 ณ ห้องประชุม   
ชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ โดยการแต่งกายชุดสุภาพโทนสีเหลือง ซึ่งได้มีคำสั่งแต่งต้ัง
คณะทำงานร่วมเพื่อจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2568 เพื่อให้การจัดงาน
สำเร็จลุล่วงด้วยดีตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนด   

มติที่ประชุม : รับทราบ  

        4.2.8  เรื่อง แผนปฏิบัติงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568   
                                     นายพรเทพ  แก้วประเสร ิฐ ผู ้อำนวยการกลุ ่มจัดตั ้งและส่งเสร ิมสหกรณ์           
แจ้งแผนปฏิบัติงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 ดังนี้   

1. ตรวจการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสมบูรณ์กรุ๊ป จำกัด 
2. ตรวจการสหกรณอ์อมทรัพย์เอจีซี วีนิไทยและในเครือ จำกัด 
3. งานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2568 

มติที่ประชุม : รับทราบ 

    4.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
        4.3.1  เรื่อง การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 

                                     นางพัชรีย์  นาคเอี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร     
การจัดการสหกรณ์ รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์ ภายใน 150 วัน (ข้อมูล ณ        
วันท่ี  22 มกราคม 2568) ดังนี้   

มติที่ประชุม : รับทราบ 

        4.3.2  เรื่อง การส่งรายงานกิจการ /การขอวงเงินกู้ยืม 
                                     นางพัชรีย์  นาคเอี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร     
การจัดการสหกรณ ์รายงานการส่งรายงานกิจการ /การขอวงเงินกู้ยืม (ภายใน 30 วัน หลังประชุมใหญ่) ดังนี้ 

รายการ แผน 
(แห่ง) 

ผล
(แห่ง) 

ส่งภายใน 
30 วัน 
(แห่ง) 

ส่งเกิน 
30 วัน 
(แห่ง) 

เกิน 30 วัน ยังไม่ส่ง 
(แห่ง) 

ส่งขอความเห็นชอบวงเงินกู้ยืม 55 28 21 7 27 
ส่งรายงานกิจการ 55 31 18 13 24 

   

ปีบัญชี แผนปี /
เดือน 

ผล 
(แห่ง) 

ระยะเวลาประชุมใหญ่หลังสิ้นปีบัญชี 

ภายใน 
150 วัน 

ประชุมเกิน 
150 วัน 

เกิน 150 วัน        
ยังไม่ประชุมใหญ ่

(ปี 30 เม.ย.67 - 31 มี.ค. 68) 159 55 55 0 0 

(ปี 30 เม.ย.67 - 31 ก.ค. 67) 22 22 22 0 0 



- 13 - 
 

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินการติดตาม 

        4.3.3  เรื่อง การจัดทำงบการเงินและปิดบัญชีประจำปีได้ ภายใน 30 วัน 
                                     นางพัชรีย์  นาคเอี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร     
การจัดการสหกรณ์ รายงานการจัดทำงบการเงินและปิดบัญชีประจำปีได้ ภายใน 30 (ข้อมูล ณ วันท่ี        
21 มกราคม 2568) ดังนี้ 

 

 

เข้าแนะนำ ส่งเสริม และติดตามการจัดทำงบการเงินสหกรณ์ 
1. สหกรณ์เคหสถานชุมชนสามห่วง จำกัด  
2. สหกรณ์เคหสถานเครือข่ายสลัมพระราม 3  จำกัด  
3. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. จำกัด  
ประเด็นการแนะนำส่งเสริม   

ปีบัญชี แผน 
(แห่ง) 

ภายใน 
30 วัน 
(แห่ง) 

31 – 60 
วัน (แห่ง) 

61 – 90 
วัน (แห่ง) 

90 วัน   
ข้ึนไป 
(แห่ง) 

ปิดบัญชี
ไม่ได้ 
(แห่ง) 

รอข้อมูลส่ง
งบการเงิน 

(แห่ง) 

(ปี 30 
เม.ย.67 - 
31 ธ.ค. 
67) 

134 48 12 1 0 8 65 
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1. ติดตามความคืบหน้าการจัดทำบัญชีที ่ยังตกค้างการตรวจสอบตั้งแต่  ปี 2565 – 2567 พบว่ายัง
ดำเนินการไม่เสร็จ แต่ในส่วนปี 2568 ได้บันทึกเป็นปัจจุบันแล้ว ส่วนการจัดทำสัญญารับจ้างปิดบัญชียัง
ดำเนินการไม่เสร็จ 
2. ติดตามการผลการแนะนำครั้งก่อน เรื ่องการจัดทำรายการรับ – จ่าย ในแต่ละเดือน เพื่อให้ทราบว่า
สหกรณ์ดำเนินธุรกิจกำไรหรือขาดทุน มีความสามารถในการจัดจ้างเจ้าหน้าท่ีเพิ่มหรือไม่ สหกรณ์ยังไม่ได้จัดทำ 
3. แนะนำให้เจ้าหน้าที่นำเรื่องการใช้เครื่อง Cashier มาใช้ในการจำหน่ายสินค้า เพื่อประมวลผลยอดขาย
ประจำวันและสามารถคุมสต็อคสินค้าให้เป็นปัจจุบัน ป้องกันข้อผิดพลาดจากการจำหน่ายสินค้าเสนอ      
คณะกรรมดำเนินการ 
4. ให้เจ้าหน้าที่ประสานผู้รับจ้างทำบัญชี เจ้าหน้าที่ ธกส. ผู้แทนสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าประชุม
คณะกรรมการในเดือนกุมภาพันธ์ 68 และขอให้แจ้งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเข้าร่วม เพื่อจัดทำแผนการปดิบัญชี 

มติที่ประชุม : รับทราบ         

        4.3.4  เรื่อง ผลการดำเนินการแก้ไขสหกรณ์ท่ีมีผลดำเนินการขาดทุนสะสม 
                                     นางพัชรีย์  นาคเอี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร     
การจัดการสหกรณ์ รายงานผลการดำเนินการแก้ไขสหกรณ์ท่ีมีผลดำเนินการขาดทุนสะสม ดังนี้  

เข้าแนะนำ ส่งเสริม แนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดทุนสะสมของสหกรณ์ 
1. สหกรณ์เคหสถานเมืองใหม่ร่วมใจพัฒนา จำกัด  
2. สหกรณร์่วมใจพัฒนาแหลมฟ้าผ่า  จำกัด  
ประเด็นการแนะนำส่งเสริม   
เป็นสหกรณ์เป้าหมายตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี ้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์/          
กลุ่มเกษตรกร ด้วยระบบสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  โดยสาเหตุการขาดทุนเนื่องมาจากมีหนี้
ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์ ทำให้มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้ค้างชำระ เป็นผลทำให้สหกรณ์
ขาดทุนประจำปี แนวทางการแนะนำ ส่งเสริม คือ จัดกลุ่มลูกหนี้และใช้เครื่องมือติดตามหนี้ท่ีเหมาะสม 
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เข้าแนะนำ ส่งเสริม แนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดทุนสะสมของสหกรณ์ 
3. สหกรณ์เคหสถานชุมชนแสนสุข จำกัด  
4. สหกรณเ์คหสถานสินมั่นคง  จำกัด  
ประเด็นการแนะนำส่งเสริม   
การแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์ โดยให้สหกรณ์จัดทำฐานข้อมูลสมาชิกจะช่วยให้ทราบ
สาเหตุหนี้ค้างชำระ เพื่อจัดกลุ่มลูกหนี้ และสามารถใช้เครื ่องมือในการแก้ไขปัญหาที่มีความเหมาะสมกับ
ลูกหนี้แต่ละกลุ่ม การมอบหมายผู้รับผิดชอบและนำข้อมูลเข้าวางแผนติดตามในที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจำเดือนเป็นประจำทุกเดือน 

มติที่ประชุม : รับทราบ 

        4.3.5  เรื่อง ผลการดำเนินการแก้ไขหนี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์  
                                     นางพัชรีย์  นาคเอี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร     
การจัดการสหกรณ ์รายงานผลการดำเนินการแก้ไขหนี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์ ดังนี้ 

1) ให้ความร่วมมือปรับลดดอกเบี้ย  12 แห่ง  
- ดำเนินการปรับลดแล้ว   7 แห่ง  
- อยู่ ระหว่างดำเนินการ   18 แห่ง  
- ไม่มีการดำเนินการ    65 แห่ง   

2) ให้ความร่วมมือแก้ไขปัญหาหนี้ สิน 25 แห่ง  
- มาตรการท่ี 1    7 แห่ง  
- มาตรการท่ี 2    5 แห่ง  
- มาตรการท่ี 3    21 แห่ง  
- มาตรการท่ี 4    5 แห่ง  
2.1) ใช้ 2 มาตรการ   4 แห่ง  
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2.2) ใช้ 3 มาตรการ   3 แห่ง  
3) อยู่ระหว่างดำเนินการ   22 แห่ง  
4) ไม่มีการดำเนินการ    48 แห่ง  

มติที่ประชุม : รับทราบ  

        4.3.6  เรื่อง ผลการปฏิบัติงานโครงการ /กิจกรรม ปี 2568  
                                     นางพัชรีย์  นาคเอี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร     
การจัดการสหกรณ ์รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานโครงการ /กิจกรรม ปี 2568  ดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกร  
กิจกรรม 1 แก้ไขและป้องกันปัญหาการปิดบัญชีของสหกรณ์  
กลุ ่มเป ้าหมาย 2 สหกรณ์ ค ือ สหกรณ์เคหสถานกองทุนร ่วมพ ัฒนาช ุมชน จำก ัด และ            

สหกรณ์เคหสถานเครือข่ายสลัมพระราม 3 จำกัด 
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้จัดทำบัญชีสหกรณ์ เพื่อให้สามารถปิดบัญชีได้ 1 ครั้ง 35 ราย 
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้จัดทำบัญชีสหกรณ์เพื่อให้สามารถปิดบัญชีได้  
- จัดประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการปิดบัญชีของสหกรณ์เพื ่อจัดทำแผนขับเคลื ่อน 2 สหกรณ์       
สหกรณล์ะ 2 ครั้ง 

กิจกรรม 2 ยกระดับการควบคุมภายในสหกรณ์  
กลุ่มเป้าหมาย 9 สหกรณ ์ช้ัน 1 (4 สหกรณ์) ช้ัน 2 (3 สหกรณ์) ช้ัน 3 (2 สหกรณ์) 

- จัดประชุมคณะทำงานขับเคล่ือนการควบคุมภายในสหกรณ์ 2 ครั้ง ๆ ละ 20 คน 
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนและขับเคล่ือนการยกระดับควบคุมภายใน 2 ครั้ง ๆ ละ 15 คน 

2. โครงการแก้ไขปัญหาหนี ้ส ินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์/กลุ ่มเกษตรกร                
ด้วยระบบสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 

กลุ่มเป้าหมาย 3 สหกรณ ์ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรบางบ่อ จำกัด สหกรณ์เคหสถานเมืองใหม่ร่วมใจ
พัฒนา จำกัด และสหกรณ์เคหสถานพัฒนาแหลมฟ้าผ่า จำกัด 
- ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ทีมงานส่งเสริมการแก้ไข ปัญหาหนี้ (ทีมโค้ช) กับกรมส่งเสริมสหกรณ์  
ในเดือนธันวาคม 2567 
- จัดอบรมให้กับสมาชิกสหกรณ์และกลุ ่มเกษตรกรเพื ่อจัดทำแผนการแก้ไขปัญหาหนี ้ในที ่ทำการของ        
กลุ่มสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างภูมิคุ ้มกัน/สร้างวินัยทางการเงิน       
และร่วมกันจัดทำแผนส่งเสริมอาชีพ 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายเพื ่อขับเคลื่อนสหกรณ์เคหสถานภายใต้โครงการ      
บ้านม่ันคงอย่างยั่งยืน 

กลุ่มเป้าหมาย 2 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์เคหสถานชุมชนสามห่วง จำกัด และสหกรณ์เคหสถานบ้าน
มั่นคงนางนวล จำกัด 
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดทำบัญชีของสหกรณ์เคหสถานภายใต้โครงการบ้านมั่นคง       
2 ครั้ง  สหกรณ์ละ 1 ครั้ง ๆ ละ 20 คน 
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ผลการดำเนินงาน 
1) การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย เพื่อขับเคล่ือนสหกรณ์เคหสถาน

ภายใต้โครงการบ้านมั่นคงอย่างยั่งยืน ในวันท่ี 21 มกราคม 2568  ณ สหกรณ์เคหสถานชุมชนสามห่วง จำกัด 
หลักสูตร : การจัดทำบัญชีและงบการเงินสหกรณ์  วิทยากร : ผู ้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
สมุทรปราการ 
หลักสูตร : การจัดทำแผนการปิดบัญชีสหกรณ์ : นางสาวสายสุณี  สังข์แก้ว อดีตหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์สมุทรปราการ  
 

2) การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย เพื่อขับเคล่ือนสหกรณ์เคหสถาน
ภายใต้โครงการบ้านมั่นคงอย่างยั่งยืน ในวันท่ี 23 มกราคม 2568  ณ สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงนางนวล จำกัด 
หลักสูตร : การจัดทำบัญชีและงบการเงินสหกรณ์  วิทยากร : ผู ้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
สมุทรปราการ 
หลักสูตร : การจัดทำแผนการปิดบัญชีสหกรณ์ : นางสาวสายสุณี  สังข์แก้ว อดีตหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์สมุทรปราการ      

มติที่ประชุม : รับทราบ  

    4.4 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
        4.4.1  เรื่อง ตัวชี้วัดปริมาณธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

                                     นายพีระเดช  เดชศราเดโช ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
รายงานสรุปผลรวมปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ยอดสะสม 3 เดือน ตั้ งแต่  ก.ย.  67 - 
พ.ย. 67 ปริมาณท้ังส้ิน 8 ,578 ,802,303.43 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2567 ในช่วงเดียวกัน 
ปริ มาณธุ รกิ จ 9 ,596 ,179 ,461 .19  ล้ านบาท ดั งนั ้ น ในปี  2568 มีปริ มาณธุ รกิจลดลง                   
(1 ,017 ,314 ,157.76) ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ  10.60 % รายละเอียดดังนี้ 

มติที่ประชุม : รับทราบ  

 

 

 

กลุ่มเป้าหมาย แผนทั้งปี ยอดสะสม                
ก.ย. 67 – พ.ย. 67 

ยอดสะสม               
ก.ย. 66 – ต.ค. 66 

เปรียบเทียบสะสม        
2 เดือน 

ร้อยละ     
(กรมฯ) 

สหกรณ์ (155 แห่ง) 45,968,707,631.63 8,578,802,303.43 9,596,179,461.19 (1,017,314,157.76) 10.60 

กลุ่มเกษตรกร (2 แห่ง) 807,330.00 84,000.00 63,000.00 21,000.00 100.00 

เป้าหมายจังหวัด 45,969,514,961.60 5,845,623,484.09 6,891,789,448.88  18.66 
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        4.4.2  เร ื ่อง ติดตามการบันทึกการรายงานข้อมูลทางการเง ินของสหกรณ์          
ตามกฎกระทรวง (ระบบ MIS) 
                                      นายพีระเดช  เดชศราเดโช ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
รายงานติดตามการบันทึกการรายงานข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ ตามกฎกระทรวงการดำเนินงาน      
ระบบ MIS  ดังนี้        

ประเภท 
 
 

เป้าหมาย 
(แห่ง) 

 

รายงาน
ครบถ้วน 
(แห่ง) 

 

อยู่ระหว่างดำเนินการ 
(แห่ง) 

 

ไม่มีการรายงาน
(แห่ง) 

 

สหกรณอ์อมทรัพย์ 94 32 23 39 
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 16 4 3 9 

รวม 110 36 26 48 
 
มติที่ประชุม : รับทราบ  

        4.4.3  เรื่อง ติดตามการรายงานข้อมูลตามกฎกระทรวงว่าด้วยการดำรงสินทรัพย์
สภาพคล่องของสหกรณ์ 
                                     นายพีระเดช  เดชศราเดโช ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
รายงานติดตามการรายงานข้อมูลการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ จำนวน 67 แห่ง มีรายละเอียดดังนี้ 
(ข้อมูล ณ วันท่ี 27 มกราคม 2568) 

มติที่ประชุม : รับทราบ  
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        4.4.4  เรื่อง โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
                                     นายพีระเดช  เดชศราเดโช ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
รายงานโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ดังนี้ 

 มติที่ประชุม : รับทราบ  

        4.4.5  เรื ่อง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและการขนส่งของสหกรณ์  
เพื่อเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการ 
                                       นายพีระเดช  เดชศราเดโช ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
รายงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและการขนส่งของสหกรณ์เพื่อเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการ ดังนี้ 

 

มติที่ประชุม : รับทราบ  

                  4.4.6  เรื่อง โครงการส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจกับภาคเอกชนของสหกรณ์
และชุมนุมสหกรณ์เดินรถ  
                                     นายพีระเดช  เดชศราเดโช ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
รายงานโครงการส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจกับภาคเอกชนของสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์เดินรถ ดังนี้ 
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มติที่ประชุม : รับทราบ  
          4.4.7  เรื่อง ติดตามการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์การตลาด 

                                       นายพีระเดช  เดชศราเดโช ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
รายงานการติดตามการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์การตลาดของสหกรณ์การเกษตรบางบ่อ จำกัด ที่สหกรณ์
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปัจจุบันตู้แช่เย็นสแตนเลส 6 ประตู ชำรุดรอส่งซ่อม 

มติที่ประชุม : รับทราบ  

          4.4.8  เรื่อง ผลการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพสังกัดสหกรณ์ 
                                       นายพีระเดช  เดชศราเดโช ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
รายงานสถานะดำเนินงานของกลุ่มอาชีพเดือนมกราคม 2568 ดำเนินการปกติ 29 กลุ่ม ดำเนินการ         
เป็นครั้งคราว 5 กลุ่ม ดังนี้ 

 

มติที่ประชุม : รับทราบ  
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          4.4.9  เรื่อง แผนปฏิบัติงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568   
                                         นายพีระเดช  เดชศราเดโช ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
แจ้งแผนปฏิบัติงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 ดังนี้ 

1. ติดตามผลการรายงานข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
ระบบ (MIS) (ภายในวันท่ี 25 ของเดือน) 

2. จัดเก็บข้อมูลปริมาณธุรกิจสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จำนวนทั้งสิ ้น 160 แห่ง (ส่งข้อมูล
ภายในวันท่ี 25 ของเดือน) 

3. จัดเก็บข้อมูลการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ จำนวน 67 แห่ง (ส่งข้อมูลภายใน
วันท่ี 20 ของเดือน) 

4. ติดตามยอดจำหน่ายสินค้าของกลุ่มอาชีพ 
5. ตรวจการสหกรณ์ จำนวน 2 แห่ง 
6. งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

มติที่ประชุม : รับทราบ 

นายสุทยุต  พูลสมบัติ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่าขอให้กลุ่มเพิ่มวาระ     
การมีส่วนร่วมของสหกรณ์นำเสนอเพื่อติดตามในท่ีประชุมด้วย 

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ดำเนินการ 

    4.5 กลุ่มตรวจการสหกรณ ์
          4.5.1  เรื่อง การกำกับ ตรวจสอบ และคุ้มครองระบบสหกรณ์ 

                                       นางสาวปสุตา  ภูสอดสี ผู ้อำนวยการกลุ ่มตรวจการสหกรณ์ รายงาน         
ผลการกำกับ ตรวจสอบ และคุ้มครองระบบสหกรณ์ ดังนี้ 
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มติที่ประชุม : รับทราบ  

          4.5.2  เรื่อง ผลการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ 
                                       นางสาวปสุตา  ภูสอดสี ผู ้อำนวยการกลุ ่มตรวจการสหกรณ์ รายงาน         
ผลการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ประจำเดือนมกราคม 2568 ดังนี้ 
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มติที่ประชุม : รับทราบ  

          4.5 .3  เร ื ่ อง  สร ุปผลการตรวจการสหกรณ ์ของคณะตรวจการประจำ                
จังหวัดสมุทรปราการ 
                                        นางสาวปสุตา  ภูสอดสี ผู ้อำนวยการกลุ ่มตรวจการสหกรณ์ รายงาน         
สรุปผลการตรวจการสหกรณ์ของคณะตรวจการเดือนพฤศจิกายน 2567 - มกราคม 2568 ดังนี้ 
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มติที่ประชุม : รับทราบ  

          4.5.4  เรื่อง รายงานข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี 
                                       นางสาวปสุตา  ภูสอดสี ผู ้อำนวยการกลุ ่มตรวจการสหกรณ์ รายงาน
ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี ในเดือนมกราคม 2568 ยังไม่มีความคืบหน้าจากเดือนก่อน 

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินการ     
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          4.5.5  เรื่อง รายงานผลการใช้ Application  
                                       นางสาวปสุตา  ภูสอดสี ผู ้อำนวยการกลุ ่มตรวจการสหกรณ์ รายงาน         
ผลการใช้ Application ในเดือนมกราคม 2568 ยังไม่มีความคืบหน้าจากเดือนก่อน 

มติที่ประชุม : รับทราบ  

          4.5.6  เรื่อง การดำเนินงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
                                       นางสาวปสุตา  ภูสอดสี ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ รายงานดังนี้ 

1. ตรวจการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเอราวัณและดุสิตส่ิงทอจำกัด เมื่อวันท่ี 9 - 10 มกราคม 2568 
2. ตรวจการสหกรณอ์อมทรัพย์ธนากรน้ำมันพืช จำกัด เมื่อวันท่ี 15 - 16 มกราคม 2568 
3. สอบทานหุ้น หนี้ เงินรับฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งพนักงานไทยฮีโน่ จำกัด เมื ่อวันท่ี    

23 – 24 มกราคม 2568 

มติที่ประชุม : รับทราบ  

     4.6 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
        4.6.1  เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานเดือนพฤศจิกายน 2567 
                  นายธีระพงศ์  ห้วยหงษ์ทอง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ รายงาน         

ผลการปฏิบัติงานเดือนธันวาคม 2567 จำนวน 48 สหกรณ ์ดังนี้  
- ประชุมกรรมการ  จำนวน 13  แห่ง 
- ประชุมใหญ่สามัญ  จำนวน 16  แห่ง 
- แนะนำส่งเสริม  จำนวน 17  แห่ง 
- ตรวจการสหกรณ์ จำนวน 2    แห่ง 

มติที่ประชุม : รับทราบ                         
        4.6.2  เรื่อง รายงานผลการประชุมใหญ่สามัญประจำปี  
                  นายธีระพงศ์  ห้วยหงษ์ทอง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ รายงานสหกรณ์

ท่ีจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี เดือนธันวาคม 2567 จำนวน 16 สหกรณ์ ดังนี้ 

 



- 27 - 
 

   

 

 

 

 

  มติที่ประชุม : รับทราบ     

        4.6.3  เรื่อง รายงานผลการเข้าแนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์  
                  นายธีระพงศ์  ห้วยหงษ์ทอง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ รายงาน                  

ผลการเข้าแนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์รายบุคคล ดังนี้  

 หมายเหตุ :  จำนวนสหกรณท่ี์เข้าแนะนำ ส่งเสริม มีการนับซ้ำ 

 มติที่ประชุม : รับทราบ  

        4.6.4  เรื่อง รายงานการจัดส่งวาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินงาน    
                   ของสหกรณ์  
                  นายธีระพงศ์  ห้วยหงษ์ทอง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ รายงาน        

การจัดส่งวาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินงานของสหกรณ์ เดือนธันวาคม 2567 จำนวน 4 
สหกรณ์ ดังนี้ 

1. สหกรณอ์อมทรัพย์พนักงานสายไฟฟ้าบางกอกเคเบ้ิลสมุทรปราการ จำกัด 
2. สหกรณ์เคหสถานพัฒนาชุมชนนาคพิรุณ จำกัด 
3. สหกรณ์เคหสถานชุมชนฟ้าประทาน จำกัด 
4. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเอจีซีแฟลตกลาส จำกัด 

  มติที่ประชุม : รับทราบ 

 

 

ที่ รายช่ือเจ้าหน้าที่ จำนวน
สหกรณ์ที่
รับผิดชอบ 

(แห่ง) 

การเข้าแนะนำ ส่งเสริม 

 ธันวาคม 2567             ผลงานสะสม 
   (แห่ง/ครั้ง)                  (แห่ง/ครัง้ 

 

1 นายธีรเดช  ฉัตรธิรักษ์ 21 10/11 28/32 
2 นายวัชรทัต  วรัญชิตชลิดา 18 12/12 36/37 
3 นายธีรพงศ์  ห้วยหงษ์ทอง 15 10/10 22/25 
4 นางสาวศิรินทิพย์  สามารถ 15 3/4 13/15 
5 นายกฤษธร  หนักแน่น 15 3/3 11/11 
6 นางสาวนันท์นภัส  ธนะฤกษ์ 11 5/6 11/12 
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        4.6.5  เรื่อง รายงานการจัดส่งเล่มรายงานกิจการประจำปีสหกรณ์ 
                 นายธีระพงศ์  ห้วยหงษ์ทอง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ รายงาน        

การจัดส่งเล่มรายงานกิจการประจำปีสหกรณ์ เดือนธันวาคม 2567 จำนวน  4 สหกรณ์ ดังนี้ 
1. สหกรณเ์คหสถานพัฒนาชุมชนนาคพิรุณ จำกัด 
2. สหกรณอ์อมทรัพย์พนักงานสายไฟฟ้าบางกอกเคเบ้ิบ สมุทรปราการ จำกัด 
3. สหกรณ์เคหสถานชุมชนฟ้าประทาน จำกัด 
4. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน เอจีซี แฟลตกลาส จำกัด 

 มติที่ประชุม : รับทราบ  

        4.6.6  เรื่อง งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
                                     นายธีระพงศ์  ห้วยหงษ์ทอง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ รายงานดังนี้ 
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยโครงการบ้านมั่นคงเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย    
ครั้งท่ี 2/2567 เมื่อวันท่ี 11 ธันวาคม 2567 
2. เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพร้านค้าสหกรณ์ เพื่อยกระดับธุรกิจสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สู่ผู้ประกอบการมืออาชีพ เมื่อวันท่ี 16 - 18 ธันวาคม 2567 
3. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เมื่อวันท่ี 
28 ธันวาคม 2567 
4. เข้าสอบทานหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ยางสยาม จำกัด เมื่อวันท่ี 21 – 22 ธันวาคม 2567 
มติที่ประชุม : รับทราบ 

    4.7 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 
        4.7.1  เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานเดือนธันวาคม 2567 

                                     นางสาวดวงใจ  พวงจำปา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 รายงาน        
ผลการปฏิบัติงานเดือนธันวาคม 2567 ดังนี้ 
- ประชุมกรรมการ  จำนวน 3    สหกรณ ์
- ประชุมใหญ่สามัญ  จำนวน 3    สหกรณ ์
- แนะนำส่งเสริม  จำนวน 19  สหกรณ ์
- ตรวจการสหกรณ์ จำนวน 1    สหกรณ ์

มติที่ประชุม : รับทราบ                           
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        4.7.2  เรื่อง รายงานผลการประชุมใหญ่สามัญประจำปี  
                                     นางสาวดวงใจ  พวงจำปา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 รายงาน        
ผลการประชุมใหญ่สามัญประจำปี เดือนธันวาคม 2567 จำนวน 3 สหกรณ์ ดังนี้ 

 

 

 

มติที่ประชุม : รับทราบ  

     4.7.3  เรื่อง รายงานผลการเข้าแนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์ 
                                  นางสาวดวงใจ  พวงจำปา ผู ้อำนวยการกลุ ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 รายงาน       
ผลการเข้าแนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์รายบุคคล ดังนี้    

หมายเหตุ :  จำนวนสหกรณท่ี์เข้าแนะนำ ส่งเสริม มีการนับซ้ำ 

มติที่ประชุม : รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองเพื่อพิจารณา  
     - ไม่มี -       

ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองอื่น ๆ 
   6.1  ขอให้ฝ่ายบริหารท่ัวไปบรรจุวาระเรื่องเพื่อทราบของฝ่ายบริหารท่ัวไปเพิ่มเติม ดังนี้  
          6.1.1 เรื่องผลการปฏิบัติงาน KM  
          6.1.2 เรื่องการจัดทำ IDP  
          6.1.3 เรื่องเว็บไซต์สำนักงาน  
          6.1.4 เรื่องโครงการเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงาน  
          6.1.5 เรื่องพนักงานราชการ  

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบฝ่ายบริหารท่ัวไป ดำเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง  

 

ที่ รายช่ือเจ้าหน้าที่ จำนวน
สหกรณ์ที่
รับผิดชอบ 

(แห่ง) 

การเข้าแนะนำ ส่งเสริม 

ธันวาคม 2567      ผลงานสะสม 
  (แห่ง/ครั้ง)                (แห่ง/ครั้ง) 

 

1 นางสาวดวงใจ  พวงจำปา 25 5/6 25/30 
2 นายปริญญา  กิตติดนัยรักษ์ 15 7/7 15/20 
3 นางสาวอรณฐั  ปุจจุบนั 15 8/9 15/21 
4 นายวิสุทธิ์  สุวรรณ 9 3/3 9/14 
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                 เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องใดอีก ประธานจึงกล่าวปิดประชุม เลิกประชุมเวลา 16.05 น. 

 

 
  
      

ธวัตร์  กุ้งทุ่ม 
(ธวัตร์  กุ้งทุ่ม) 

นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

สุชาดา  เงินวิลัย 
(นางสาวสุชาดา  เงินวิลัย) 

นักจัดการงานท่ัวไป 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 


